



DSI ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด นอมนีต่างชาติ

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้วยแนวคิด Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทย โดยให้หน่วยงานของรัฐบาลนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานแบบสร้างคุณค่า มีการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพ ในการบริการประชาชนผ่านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยรัฐบาล จะส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาาระบบ คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี มูลค่าสูง และสามารถนำไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด เป็นการขับเคลื่อนไปสู่การ เป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมีแนวคิดสร้างกระบวนการทัศน์ใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถประมวลผล เชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสนับสนุน การสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และให้มีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมสรรพากร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มี มูลค่าสูง และสามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามคำแถลง นโยบายของคณะรัฐมนตรี

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้พัฒนานวัตกรรมสร้างโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ พระราชบัญญัติดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน ตัดปัญหาเรื่องผู้ปฏิบัติงาน มีองค์ความรู้ที่ต่างกัน ลดกำลังบุคลากรและสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างคุ้มค่า ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ประหยัดงบประมาณและเวลาในการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนคดีได้ครบถ้วนเป็นมาตรฐาน เดียวกัน ลงโทษผู้กระทำความผิดได้รวดเร็ว ส่งผลทำให้การกระทำความผิดลดลงได้

ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามคนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขัน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงประสงค์ให้ข้าราชการสังกัดหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเชิงพันธมิตรทั้ง 4 หน่วยงานข้างต้น ได้ทราบถึงประสิทธิภาพและได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเปิดอบรมวิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562) ณ ห้องพินทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันตำรวจโท กรวัชร ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และหากผู้เข้าอบรมเห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นประโยชน์ และมีความประสงค์จะนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถแสดงความประสงค์เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอ Password เข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวได้

